

สเปนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

ในวันที่ 1 กรกฎาคม สเปนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปต่อจากสวีเดนโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี สเปนมีประเด็นที่ให้ความสำคัญ 4 ประเด็น คือ 1. การทำให้สหภาพยุโรปเป็นอุตสาหกรรมอีกครั้ง (Reindustrialized) 2. ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสีเขียว (Green Transition) และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 3. สนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในยุโรป และเนื่องจากสเปนมีความสัมพันธ์พิเศษกับกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ทำให้ความสัมพันธ์กับละตินอเมริกาเป็นหนึ่งในประเด็นที่สเปนให้ความสำคัญ การเจรจาการค้า EU-Mercosur จึงได้รับการสนับสนุนในฐานะเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากจีน อย่างไรก็ตาม ความสนใจในละตินอเมริกาทำให้เอเชียถูกมองข้าม ถึงแม้คณะกรรมการการค้ายุโรปจะต้องการผลักดัน FTA กับ ASEAN ก็ตาม

คณะกรรมการการค้ายุโรปให้การสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

คณะกรรมการการค้ายุโรป อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตกลงที่จะก่อตั้ง Joint Task Force เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการออกกฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation Law) และคาดการณ์ว่า Joint Task Force จะมีการประชุมครั้งแรกในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม โดยให้ความสนใจกับ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ไม้กาแพ โกโก้ Task Force จะเป็นที่รวมตัวแทนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อยกระดับความร่วมมือในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นที่ยุติถึงข้อกังวลของอินโดนีเซียและมาเลเซียกับสหภาพยุโรป ในประเด็นการจำกัดการนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยกฎหมายควบคุมการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้วันที่ 29 มิถุนายน 2566 และจะมีภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติตามตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567

สหภาพยุโรปลดช่องว่างทางกฎหมายในดิจิทัลผ่านกฎหมายว่าด้วยข้อมูลฉบับใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน สหภาพยุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปบรรลุการตกลงร่วมกันในกฎหมายว่าด้วยข้อมูล (Data Act) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจทางข้อมูลที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลกว่า 80% ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน กฎหมายมีสาระสำคัญ คือ 1. เผยแพร่ข้อมูลระหว่างอุตสาหกรรม โดยยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้าที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 2. ให้เอกสิทธิ์ผู้ผลิตและผู้ใช้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ในการเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากอุปกรณ์ 3. อนุญาตให้ผู้ใช้อุปกรณ์ IoT และผู้ผลิต ในการใช้ประโยชน์และหารายได้จากตลาดข้อมูลร่วมกัน 4. อนุญาตให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลที่ภาคเอกชนรวบรวมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในช่วงวิกฤตโควิด 19 5. ห้ามผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (cloud services) ขัดขวางผู้ให้บริการในการเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการ โดยกฎหมายจะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 20 เดือนหลังการบังคับใช้